

Số: /TB-HĐPH

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 31/01/2024 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công chức tham mưu công chức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Vắng có lý do các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem Phim phóng sự về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và nội dung định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng năm 2024. Các đại biểu đã thảo luận về các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2023, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là các ủy viên Hội đồng đã phối hợp hiệu quả với nhau tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng và địa bàn như tổ chức thành công các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, các hội thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức sân khấu hóa như Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2023; Hội thi tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tỉnh Đồng Nai năm 2023, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân...

Công tác xã hội hóa trong phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực cùng với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thu hút được hơn 1 tỷ 250 triệu đồng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh những kết quả tích cực thì hoạt động của Hội đồng vẫn còn một số hạn chế như:

- Một số đơn vị chưa chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân để chuẩn bị nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp.

- Ở một số sở, ngành; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu chỉ tập trung cho cán bộ, công chức, viên chức; hình thức triển khai chủ yếu bằng văn bản; chưa chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, đề nghị các Ủy viên Hội đồng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và Kế hoạch số 22/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 về hoạt động của Hội đồng; xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương đảm bảo các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, tránh tình trạng ban hành kế hoạch một cách hình thức. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung đã đề ra trong Kế hoạch.

2. Xác định chủ đề, nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập trung các nội dung có tác động lớn đến xã hội, liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như các vấn đề dư luận quan tâm, cần định hướng dư luận. Chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2024; trong đó chú trọng tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ thường xuyên, cần đầu tư và triển khai mạnh mẽ để thật sự phát huy tính hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

4. Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các đối tượng để mang lại hiệu quả cao, hướng mạnh về cơ sở, tập trung tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng đặc thù. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến nhằm giúp các đối tượng tuyên truyền được tiếp cận nhanh và nhiều hơn các thông tin pháp luật.

Tiếp tục nhân rộng và phát huy các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật điển hình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. Giao Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình PBGDPL, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

5. Các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ

biến pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý với các hình thức và nội dung phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân. Đồng thời tăng cường phối hợp với các Ủy viên Hội đồng khác trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị, địa phương.

6. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò xã hội của đội ngũ luật gia, luật sư đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, lưu ý vận động đối với các doanh nghiệp gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật. Đồng thời tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định pháp luật trong hoạt động, đặc biệt là pháp luật về thuế, lao động.

7. Chú trọng công tác truyền thông về các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để tạo sức lan tỏa; tăng cường phối hợp với Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai nhằm kịp thời thông tin về các hoạt động. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai cần tăng cường các chuyên đề, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật; lưu trữ hình ảnh, phục vụ công tác truyền thông về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

8. Xác định yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới là đáp ứng nhu cầu của người dân, thực chất, hiệu quả; vừa thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật vừa đánh giá hiệu quả để kịp thời có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trên đây là Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, đề nghị các Ủy viên Hội đồng, các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng phối hợp PBGDPL TW (b/c);
- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng (b/c);
- Các PCT, Ủy viên Hội đồng PHPGDPL tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐPH.

**TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Võ Thị Xuân Đào**